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รายการวิทยุ Human Talk  
 

รายการวิทยุ Human Talk ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561 
 ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจที่ได้ทํางานให้
เ ป็ นประ โยชน์ และสะสมผลงานที่ ทํ า ม า ต้ั ง แ ต่ สมั ยอ ยู่ที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลายคนแปลกใจที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดา
รมภ์ยังทํางานอยู่ แม้จะอายุ 72 ปีแล้วก็ตาม คนในวัยเดียวกันบาง
คนอาจจะพักผ่อนอยู่บ้าน ช่วงหน่ึงของชีวิตศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์
เคยเล่นกอล์ฟ ช่วงเสาร์อาทิตย์สมัยก่อน ศ.ดร.ป๋วย อ๊ึงภากรณ์มี
อาจารย์ชาวตะวันตกท่ีมีความสามารถมาช่วยสอน ซึ่งเป็นช่วงที่
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ยังเป็นหนุ่ม จึงมีโอกาสได้เล่นกอล์ฟ  
 
ที่มา:https://hilight.kapook.com/img_cms2/user/ 
surattana/4_8/puey.jpg 

แต่ในปัจจุบันน้ี ช่วงวันเสาร์อาทิตย์ บางครั้งศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ก็ต้องไปสอนหนังสือ ในประเทศไทยมีคน
เรียนวันเสาร์อาทิตย์มากเกือบเท่ากับวันจันทร์ถึงศุกร์ ก็ต้องยอมรับว่า สังคมไทยบางกลุ่มก็บ้าความรู้ อาจจะ
เป็นเพราะสื่อด้วย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์จึงมีโอกาสได้รับเชิญไปบรรยายหรือสอนหนังสือ จึงพยายามทําให้
เป็นประโยชน์ให้ได้มากที่สุด 

  
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์สอนวิชา PHD 8205 การจัดการทุนมนุษย์ และทุนสังคมให้กับนักศึกษาปริญญา
เอก สาขานวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รุ่นที่ 15 
ที่มา: https://www.facebook.com/ChiraHongladarom/posts/2074671112558334 
ในระยะหลัง ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉายได้มาเล่าให้ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ฟังว่า ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉายทําเรื่อง
เก่ียวกับการท่องเที่ยวมากข้ึน กลายเป็นอีกอาชีพหน่ึงไปแล้ว 
 

 
ศ.ดร.ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ 
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ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉายจัดกิจกรรมการเดินทางแสวงบุญตามรอยบาทพระศาสดาประจําปี สี่สังเวชนียสถาน  อินเดีย 
เนปาล ทัชมาฮาล ระหว่างวันท่ี 24 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561 เมตตานําคณะโดยพระอาจารย์มหาน้อย และ
พระอาจารย์ประสิทธ์ิ ซ่ึงมีกิจกรรมร่วมแจกมหาทานย่ิงใหญ่ประจําปี 2560 แจกผ้าห่ม ข้าวสาร ถ่ัวดาล .. ให้ชาวอินเดีย 
1,000 ครอบครัว ท่ีวัดไทยสิริราชคฤห์ กรุงราชคฤห์ ประเทศอินเดีย การถวายผ้าป่า วัดไทยพุทธคยา วัดไทยกุสินารา
เฉลิมราชย์ วัดไทยลุมพินี วัดไทยเชตวัน วัดไทยนวราชรัตนวนาราม 960 และแด่พระธรรมทูต ผู้ทําหน้าท่ีเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย เนปาล รวมถึงไถ่ชีวิตปลาหน้าเขียง ลงแม่น้ําคงคา กรุงพาราณสี 300 กิโลกรัม 
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ที่มา:https://www.facebook.com/dc.danai/posts/1936214093058953 
https://www.facebook.com/danai.chanchaochai/photos/pcb.10154937299820957/101549372
80725957/?type=3&theater 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10210529793988639&set=pcb.102105298011488
18&type=3&theater 
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 เวลาพูดถึงเร่ืองคน ก็ต้องพูดถึงเร่ืองสภาพแวดล้อมด้วย ปัจจุบันน้ี ประเทศไทยมีนโยบายการศึกษา
อ่อนแอ เมื่อคนมาทํางานในองค์กรก็ไม่เข้มแข็ง จึงทําให้เหน่ือยในการพัฒนาคนเหล่าน้ันให้มากขึ้น บริษัทหรือ
หน่วยงานต่างๆ ก็ต้องพัฒนาคนแทน ซึ่งก็ทําได้ แต่บางหน่วยงานก็ไม่ได้ทํา เพราะฉะน้ันพ้ืนฐานของการเป็น
คนที่ได้รับการปลูกฝังจากการศึกษา ครอบครัว สื่อมวลชน ปัญหาของประเทศไทยก็คือ สิ่งต่างๆ เหล่าน้ียังทํา
หน้าที่ไม่ดี ในช่วงหลังที่มีกระแสของค่านิยมต่างๆเข้ามา กระแสอย่างหน่ึงที่น่ากลัวมากในประเทศไทยคือ
กระแสของ Social Media ซึ่งก็มีทั้งดีและไม่ดี สมัยก่อนน้ี กว่าจะคุยกันรู้เรื่องก็ต้องใช้เวลา ปัจจุบันน้ี ใครมี 
Instagram, Facebook หรือ Twitter ก็สามารถเป็นสื่อมวลชนได้กันทุกคน ซึ่งก็เป็นปัญหา ดังน้ันควรจะใช้ 
Social Media ให้เป็น ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์โชคดีที่ใช้เวลากับการหาความรู้อยู่ตลอดเวลา ทันต่อเหตุการณ์ 
โดยใช้สื่อทุกอย่าง ถ้ามีปัญหา ก็ปรึกษาทีมงาน ในการทํางานยุคต่อไป ต้องติดตามเหตุการณ์ต่างๆ อย่าง
ใกล้ชิด ปัจจุบันน้ี ถ้าใครไม่พูดถึงเรื่อง Robotics ปัญญาประดิษฐ์ Cloud Computing ก็เชย บางคนรุ่นอายุ 
60 ปีขึ้นไปก็ไม่ได้ติดตามใกล้ชิด 
 ปีน้ีและปีที่แล้ว สภาพอากาศแปลกออกไป ยกตัวอย่างเร่ืองพายุ รัฐหน่ึงอยู่ติดกับสหรัฐอเมริกาช่ือ 
คอสตาริกา ในช่วงที่รายการตอนนี้ออกอากาศ  ไฟฟ้าที่น่ันก็ยังแก้ไขไม่เสร็จ ในยุคต่อไป สภาพแวดล้อมทาง
อากาศ ไม่ว่าจะเป็นพายุ หรือในตอนน้ี ในรัฐทางด้านตะวันออกของสหรัฐอเมริกาต้ังแต่ New York ลงมาถึง 
South Carolina อุณหภูมิติดลบ ซึ่งแต่ก่อนไม่มีใครเช่ือว่า South Carolina ซึ่งเป็นรัฐทางใต้อยู่ติดกับ 
Florida จะประสบภาวะน้ี ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ไปเรียนที่ 2 รัฐคือ Wisconsin ตอนนั้นยังเป็นหนุ่มจึงไม่
ค่อยกลัวความหนาว แต่ถ้าในปัจจุบันได้กลับไป Wisconsin ก็จะพบกับฤดูหนาวที่มีอุณหภูมิติดลบ บางคร้ังก็
ถึง -10 องศา นอกจากน้ี ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ยังได้ไปเรียนต่อที่ Seattle อุณหภูมิแค่ -10 องศาก็สามารถ
ทําให้คนตายได้แล้ว ปัจจุบันน้ี สภาพอากาศก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างคาดไม่ถึง  

 
แผนท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา 
ที่มา: https://www.mapsofworld.com/usa/images2011/usa-map.gif 
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คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า ทําให้คิดถึงภาพยนตร์เรื่อง The Day After Tomorrow ซึ่งนําเสนอ
ปรากฏการณ์อย่างที่สหรัฐอเมริกาเป็นในปัจจุบันน้ี คือ เช้าวันหน่ึง อยู่ดีๆ ก็เกิดพายุหิมะซึ่งเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง
ทําให้คนในพ้ืนที่อยู่ในโลกมืดก็คือ ไฟฟ้าดับ และอากาศก็เย็นลงเรื่อยๆ จนเลยจุดเยือกแข็งไปอีก สมัยก่อนไม่
คิดว่าจะเป็นจริงในยุคน้ี  

 
 

ที่มา: https://i.ytimg.com/vi/K_xwj9bHZm4/movieposter.jpg 
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า มั่นใจว่า เฉพาะเรื่องอากาศอย่างเดียว วันหน่ึงก็มากระทบมนุษย์เรา 

และที่จะกระทบมากก็คือเรื่องนํ้าท่วม ในระยะหลัง ภาคใต้ ปีที่แล้วก็มีนํ้าท่วม 2 ครั้ง ไม่ว่าใครจะเป็น
นักวิทยาศาสตร์หรือประกอบอาชีพอ่ืน ก็ต้องเข้าใจว่า ปัจจุบันน้ี มนุษย์ได้ใช้ความรุนแรงทําให้เกิดเหตุการณ์
เหล่าน้ีขึ้น เพียงแต่ว่า สะสมกันมาเป็นระยะเวลานาน ความเจริญของประเทศและโลกทําให้สภาพอากาศ
เปลี่ยนแปลง มนุษย์ได้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณมากออกไปสู่ช้ันบรรยากาศ ความเจริญทําให้
ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป ย่ิงเจริญ คุณภาพชีวิตย่ิงแย่ลง แล้วมนุษย์จะอยู่กันอย่างไร Donald Trump อยู่ดีๆก็
ประกาศออกมาว่า ไม่เช่ือในการวิจัยต่างๆของคนในโลก และวิทยาศาสตร์ในโลก Donald Trump กล่าวว่า 
เรื่องภาวะโลกร้อนเป็น Fake News หรือข่าวลวง Donald Trump จึงเหมือนตัวตลก แต่ไม่ควรจะสร้าง
ปัญหาให้กับคนในโลก เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องตลก ถ้านักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์กับองค์การสหประชาชาติ
และคนทั้งโลก 200 กว่าประเทศ ก็จะตกลงกันได้ ก็ต้องห้ามปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นไปสู่ ช้ัน
บรรยากาศ เพราะถ้าไม่ทํา  วันหน่ึงก็แก้ปัญหาไม่ได้ เรียกว่า Irreversible คือสภาพเปลี่ยนแปลงไปจนมนุษย์
ไม่สามารถจะปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นได้  ในที่สุดมนุษย์ก็อยู่ไม่ได้ เวลาของสิ่งที่เกิดขึ้นเร็วกว่าที่คิดไว้ เวลาดูข่าว 
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ต้องดูว่า มันคืออะไร ควรคิดถามตนเองว่า มันเกิดขึ้นเพราะอะไร แล้วนําไปสู่การท่ีมนุษย์จะทําอะไร เมื่อคน
ไทยดูข่าวต่างประเทศ ก็ไม่ได้มีการวิเคราะห์กันอย่างลึกซึ้ง นักข่าวต่างประเทศก็เป็นอีกกลุ่มหน่ึง นักข่าวใน
ประเทศก็เป็นอีกกลุ่มหน่ึง บางคร้ังต้องไปพ่ึงพาการวิเคราะห์ของต่างประเทศ ในปัจจุบันน้ี ต้องยอมรับว่า 
Thinking Radio ก็น่าจะมีอิทธิพลไม่น้อย ตลอด 24 ช่ัวโมง มีรายการที่สามารถทําให้ผู้ฟังคิดได้ แล้วก็ต่อเน่ือง 
ต่อเน่ือง และต่อเน่ือง บางรายการก็อยู่กับ FM 96.5 MHz. มาเป็นเวลานาน ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์มี
ความสุขมากที่มาแบ่งปันความรู้ 

คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า เรื่องอากาศ ตอนแรกก็คิดว่าเป็นข่าวดี แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ทําให้คิดแบบที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์แนะนําว่า เป็นไปได้อย่างไร จากน้ันจะ
เกิดอะไรขึ้นมากไปกว่าน้ีอีกหรือไม่ มีการเตรียมตัวกันหรือไม่ บางคนบอกว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่อีกซีกโลก
หน่ึง แล้วจะกระทบกับพวกเขาหรือไม่ มีคําหน่ึงว่า “เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว” ก็เช่ือว่า อะไรที่เกิดในจุด
ใดของโลกก็กระทบกับมนุษย์ทั้งโลก มนุษย์เคยเตรียมการว่าจะรับมืออย่างไร ที่สําคัญคือเรื่องของสุขภาพ ต้อง
ดูแลให้ดีและมากขึ้น เพราะมีคนป่วยจํานวนมาก ก็ต้องคิดกันต่อไป 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า ต้องยอมรับว่า รัชกาลที่ 10 ทรงห่วงใยเรื่องความหนาว พระราชทาน
ผ้าห่ม เรื่องอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพค่อนข้างมาก คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวได้ถูกต้องว่า ปัจจุบันน้ีสุขภาพ
เป็นพ้ืนฐานที่ย่ิงใหญ่ของทุนมนุษย์ นี่เป็นประเด็นที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ช่ืนชมคุณวิชัย วรธานีวงศ์มาก ถ้า
มนุษย์ป้องกันและมีความเข้าใจก่อนที่จะไปรักษา ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์โชคดีที่ตอนหลังได้มีโอกาสทําการ
ฝึกอบรมแพทย์ พยาบาล เภสัชกรจํานวนมาก เมื่อคนเหล่านี้ได้เปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้นทั้งเรื่องเศรษฐกิจ 
สังคม วิชาการพัฒนาสิ่งต่างๆ ก็จะเป็นคนที่มีคุณค่ามาก  

 
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่ออนาคตของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ รุน่ที ่1 
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โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่ออนาคตของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ รุน่ที ่2 

 
 

 
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่ออนาคตของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ รุน่ที ่3 
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เม่ือวันที่ 28 สิงหาคม 2559 ศ.ดร.จีระหงส์ลดารมภ์ได้รับเชิญจาก ผศ.ดร.สิริรัศม์ิ ปิ่นสุวรรณ ท่านคณบดี 
คณะเภสัชศาสตร์ รศ.ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และบัณฑิตศึกษา และ  
รศ.ดร.นิมิตร วรกุล รองคณะบดีฝ่ายบริหารและแผน ไปบรรยายและดําเนินกิจกรรมในโครงการอบรม 
" ก า ร พั ฒ น า ทุ น ม นุ ษ ย์  โ ด ย ก า ร ส ร้ า ง วั ฒ น ธ ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู้ "  ที่ ค ณ ะ เ ภ สั ช ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 

 

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่ออนาคตของ
คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
รุ่นที ่1 

 



9 

 

สมัยก่อน แพทย์มักไม่สนใจเรื่องอ่ืน แต่ขณะเดียวกันคนท่ีทํางานทุกวันก็ไม่สนใจเรื่องสุขภาพเหมือนกัน สิ่ง
แรกที่ต้องรู้คือ ถ้ามนุษย์เราไม่มีสุขภาพ อย่างอ่ืนก็ล้มเหลวทั้งหมด ถ้าไปทํางานโดยร่างกายไม่สมบูรณ์ก็ไม่มี
ทางสําเร็จ แม้บางคนจะมีร่างกายเข้มแข็ง ก็ยังทํางานในปัจจุบันไม่สําเร็จ เพราะบางงานมีการเปล่ียนแปลง ก็
ต้องมีความมุ่งมั่น เรื่องสุขภาพจึงเป็นเรื่องสําคัญ 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้ยกตัวอย่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็นกระทรวงที่มีคนทํางานมาก 
มีหลายกรม หลายคนก็เป็นลูกศิษย์ของศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ที่ฟังรายการวิทยุ Human Talk แต่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เป็นกระทรวงเดียวที่ใส่เงิน เทคโนโลยีหรืออะไรก็ตามเข้าไป ก็ต้องยอมรับว่า เกษตรกรก็ยัง
ยากจนเหมือนเดิม เป็นกระทรวงที่แปลก มีงบประมาณมาก แต่ผลกระทบต่อเกษตรกรก็ยังไม่ค่อยดีนัก   
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้เคยกล่าวไว้ เมื่อ 10 ปีที่แล้ว เพราะได้เห็นปัญหาว่า ฤดูกาลผลิตของภาคเกษตรของ
ประเทศไทยก็จะไม่เหมือนเดิม ฝนก็อาจจะมาเร็วขึ้น นํ้าท่วมก็อาจจะมากขึ้น ความแห้งแล้งบางทีก็มีมากขึ้น 
ถ้าไม่มีการไปแนะนําเกษตรกรไทย เกษตรกรเหล่าน้ีก็ยังมีพฤติกรรมเหมือนเดิม ปัจจุบันน้ีเรียกว่า Mindset 
คือการที่มนุษย์เรากําหนดความคิดของตนเองออกมาบางคร้ังก็ไม่เปลี่ยน จึงเรียกว่า Fixed Mindset บางคนก็
ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าใครจะมาบอกอะไรเขาก็ตาม ทุกวันน้ี เกษตรกรในประเทศไทยยังไม่เปลี่ยน เฉพาะเรื่อง
สภาพแวดล้อมอากาศอย่างเดียว เขาก็ไม่มีทางรอดแล้ว เพราะฝนก็จะไม่มาเหมือนเดิม นํ้าก็จะท่วมขึ้น แล้ว
ใครจะไปแนะนําเกษตรกรเหล่าน้ี 

เรื่องสุขภาพเรื่องแรกที่ต้องระวัดระวังคือ ป้องกัน อย่าไปหาหมอตอนเจ็บป่วยแล้ว โครงการก้าวคน
ละก้าวที่ได้รับเงินบริจาคมาพันกว่าล้านบาท ในความเป็นจริงแล้ว ความต้องการของแต่ละโรงพยาบาลซึ่งต้อง
ดูแลผู้ป่วยโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกโรคยังไม่พอ ทางด้านการเมืองเร่ิมต้นด้วยทักษิณ 
ชินวัตร ก็เริ่มไว้ดี แต่ปัจจุบันน้ีประสบปัญหาการเงินและปัญหาอ่ืนๆ ตามมาอีกมากมาย 

คําคมของการออกรายการวิทยุตอนน้ีคือ Think Macro (มองภาพใหญ่) และเข้าใจ Micro ต้ังแต่
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ทํางานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาในเร่ืองคน ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ทําให้คนมอง
กว้างแล้วก็ไปลงลึกได้ แต่ถ้ามองกว้างแล้วไม่ลงลึกก็มีปัญหา แต่ถ้ามองลึกแล้วไม่มองกว้างก็จะลําบาก บางคน
ก็ไม่สนใจเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับงานที่ตนเองทําอยู่ ทุกๆวัน คนเหล่าน้ีก็มุ่งไปที่ปัญหาของตนเอง ก็เหมือน
นักบิน ถ้าขับเคร่ืองบินเป็น แต่ว่า ไม่ได้มองสภาพอากาศ ก็รอดยาก เพราะฉะน้ัน คําคมแรกของการ
ออกอากาศรายการครั้งน้ีคือ คิดหรือมอง Macro ก็มีต้ังแต่ระดับประเทศ ระดับอาเซียน ระดับโลกว่ามี
ผลกระทบอย่างไรต่อมนุษย์เรา ถ้ามอง Macro ก็จะได้ 2 อย่างด้วยคือ 

1. ได้โอกาสใหม่ๆ  ที่จะเกิดขึ้น 
2. ถ้ารู้ว่ามันเป็นอันตรายก็ต้องหนีมัน คือ ปรับตัวให้ทัน ทุกวันน้ีถ้าใครไม่สนใจเทคโนโลยี ใครใน

มหาวิทยาลัยไม่สนใจเร่ืองเหล่าน้ีก็จะตกงานทันที แล้วก็ไม่มีงานทําเลยเพราะว่า เด็กบางคนก็ไม่เข้าห้องเรียน 
ในระหว่างที่อาจารย์สอน เด็กเหล่าน้ีก็อาจจะค้านอาจารย์โดยอ้างว่าเน้ือหาไม่ตรงตามที่ปรากฏใน Google 
อาจารย์ก็หนักใจพอสมควร 



10 

 

การเป็นคนที่มีความรู้กว้างและลึกก็คือลักษณะหน่ึงที่รายการ Human Talk ตอนน้ีได้เน้นมาก โอกาส
ที่มนุษย์เรามองการเปลี่ยนแปลงในอนาคต แล้วติดตามอย่างใกล้ชิด ไม่ใช่รู้ว่ามันคืออะไรอย่างเดียว แต่รู้
เหตุผลคืออะไร เวลาที่คนไทยไปร้านหนังสือ จะอ่านแต่หนังสือ How-to เช่น วิธีการรํ่ารวย เล่นหุ้นอย่างไร มี
หนังสือเต็มไปหมด แล้วมีความรู้สึกว่าตนเองต้องรวยเพราะอ่านหนังสือแบบน้ีขึ้นมา แต่ในความเป็นจริงแล้ว 
คนที่ประสบความสําเร็จเขียนหนังสือจริง แต่ความสําเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับจุดเล็กๆ แต่ขึ้นอยู่กับโอกาสต่างๆที่จะ
เกิดขึ้น 

คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า หลายสิ่งที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์นําเสนอทุกวันอาทิตย์ ถ้าจะนํามาร้อย
เรียงก็จะเห็นว่า กําลังช้ีให้เห็นแนวทางแก้ปัญหา ทุนมนุษย์เป็นทุนที่สําคัญมากเพราะมนุษย์เป็นทั้งผู้สร้างและ
ผู้ทําลาย ดังน้ันสิ่งต่างๆท่ีได้จากการสนทนากัน และใครได้นําไปใช้ก็จะเห็นโอกาสและวิธีการแก้ไขสารพัด
ปัญหามากมาย 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า รัชกาลที่ 9 ได้มีพระราชดํารัสไว้ด้วย แต่ตอนหลังคนที่พูดเรื่องน้ีมาก
คือ ศ.นพ.ประเวศ วะสี โดยส่วนตัวแล้ว ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์อ่านหนังสือทุกเรื่องที่ไม่ใช่การเตรียมสอน จึง
มีทั้งเรื่องราวที่กว้างและลึก เรื่องลึกก็ทําอยู่แล้ว เหมือนหมอ ปัจจุบันน้ีนาซ่าไม่ใช่หน่วยงานเดียวที่ส่งจรวดได้ 
ในอนาคตอาจจะได้เห็นคนเดินทางไปนอกโลกแล้วกลับมา 

รายการวิทยุ Human Talk คล้ายๆกับเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศ คนรุ่นใหม่หลายๆคนท่ีติดตาม
รายการอาจจะไม่ทราบว่า ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ได้มีโอกาสรับใช้ประเทศที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมัยก่อน คําว่า Human Resource ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย จึงใช้คําว่า บริหารงาน
บุคคล ดังน้ันเวลาที่พูดถึงงานบริหารงานบุคคล แต่ก่อนก็ทําหน้าที่พ้ืนฐาน เช่น รับคน ฝึกคน ให้เงินเดือนคน 
เป็นต้น ตอนหลังมี Software บางอันสามารถทํางานพวกน้ีแทนได้ทั้งหมด อาจจะมีหลายคนที่ยกสาขาวิชาน้ี
ให้ครอบคลุมไปถึง Macro และ Micro ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์จะสอนหนังสือระดับปริญญาโท ปริญญาเอก 
และสอนหนังสือผู้ใหญ่ อาจจะสอนเด็กเล็กๆ แบบคุณวิชัย วรธานีวงศ์ไม่มาก แต่ก็มีโครงการอยู่เสมอ ทําให้คน
มองว่า ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์มีแบรนด์เรื่องคน แต่ก็ไม่ได้ต้องเข้าไปเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคล 
 

  
"ค่ายพัฒนาผูน้ําเยาวชนเทพศิรนิทรส์ู่อาเซียน 2558" ASEAN Debsirin Knowledge Camp 2015 
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"ค่ายพัฒนาผู้นําเยาวชนเทพศิรินทร์สู่อาเซียน 2559" ASEAN Debsirin Knowledge Camp 2016 
 

ค่ายพฒันาผูน้าํเยาวชน "เราจะเป็นคนดี" ครั้งที ่6 
 

ASEAN Anti-Corruption Youth Camp 
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ASEAN Plus Three Tourism Students Summit 2014 

คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า ไม่ได้มองศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคล แต่มองว่า   
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เป็นบุคคลทันสมัย ให้ความรู้ตลอดเวลา 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า ถ้าศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ทําหน้าที่เป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลก็จะไม่มี
ลูกศิษย์ที่ทํางานอยู่ในสาขาน้ี สิ่งที่คุณวิชัย วรธานีวงศ์มาช่วยต่อเติมให้ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์คือการมองเรื่อง
คนเป็นยุทธศาสตร์แต่ขณะเดียวกันต้องมองให้คนเป็นส่วนหน่ึงของบริบทของสังคมไทยเพราะปัจจุบันน้ี การ
เรียนหนังสือยุคใหม่ไปลอกตําราฝรั่งมา ซึ่งไม่ได้ผลแล้ว ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ไม่ได้ต่อต้านฝร่ัง แต่ก็อ่าน
หนังสือของฝร่ังทุกวัน สิ่งที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้เปรียบคือการวิเคราะห์แนว Chira Way อันหน่ึงเรียกว่า 
2R’s R ตัวแรกคือ Reality เป็นการมองจากความจริง R ตัวที่สองคือ Relevance ตรงประเด็นหรือไม่ เหมือน
ในปัจจุบัน พ่อแม่ส่งลูกไปเรียน กลับมาแทนที่จะรีบทําการบ้านร่วมกับลูก แต่ควรจะถามว่า การบ้านอันน้ี
เก่ียวข้องอะไรกับความจริงที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เรียนไปเพ่ืออะไร จะทําให้การงาน
และชีวิตในอนาคตดีขึ้นหรือไม่ ทุกวันน้ีนักเรียนเรียนมาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาก็เป็นตัวอย่างที่ดีว่า 
นักเรียนแบกหนังสือมาก เล่นกีฬาน้อย และมีความคิดว่า ถ้าใครเล่นกีฬา แสดงว่าโง่ ต้องเลิกเล่นกีฬาแล้วมา
เรียนหนังสือเพ่ือสอบเข้า แต่สังคมทั่วๆไป อย่างในอังกฤษ บ่ายสองโมงก็เลิกเรียนแล้วไปเล่นรักบ้ี เล่นกีฬา
ไม่ได้เพ่ือสุขภาพอย่างเดียวแต่เพ่ือ Spirit และมิตรภาพด้วย 

ในคอลัมน์ของศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์สัปดาห์น้ี ก็ได้หนังสือมาเล่มหน่ึงเขียนโดย Satya Nadella  

 

 
 

 

 
 

Satya Nadella 
ผู้เขียนหนังสือ Hit Refresh 
ท่ีมา: https://llodo.com/ 

wp-content/uploads/2017/ 
09/nadella.jpg 
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ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์มีความสัมพันธ์กับบริษัท Microsoft มากเพราะพ่อแม่ของ Bill Gates เรียนที่ 
University of Washington ที่ Seattle ความจริง Bill Gates เรียนช้ันมัธยมศึกษาที่ Seattle              
ตอนที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เรียน Microsoft ยังไม่เกิด อันที่จริงแล้ว Microsoft เกิดมาแล้วประมาณ 40 ปี
เท่าน้ัน ผู้เขียนหนังสือเล่มน้ีเป็นชาวอินเดีย ใน Microsoft มีคนเป็น CEO แค่ 3 คน Bill Gates เป็นคนริเริ่ม
ร่วมกับ Paul Allen ซึ่งเป็นเพ่ือนเขา แต่ตอนหลังก็แยกทางกัน Paul Allen เป็นเพ่ือนรุ่นพ่ีที่โรงเรียน
มัธยมศึกษาช่ือ Lakeside High School การมีเพ่ือนเป็น Buddy ในการเรียนก็เป็นประโยชน์  

   
Paul Allen 

ที่มา: 
https://www.alleninstitute.org/  
media/filer_public_thumbnails/  
filer_public/8c/c9/8cc91dc1-89 
e3-40de-a182-1be54eecee8f/ 
paul_allen_headshot_ 
blackbg.jpg__320x320 
_q85_subsampling-2.png 

Bill Gates 
ที่มา: https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q= 
tbn:ANd9GcSJfo1GycVoU 
K1jct9pSUg6kW9kF-
2n5VYqFvsv1pmvIhAHWbzp 

Steve Ballmer 
ที่มา: https://cdn.vox-cdn.com/ 

thumbor/SSqGSvKrRd3aBv6Ivdu1 
UGLdTjI=/0x0:640x360/1600x900/ 
cdn.vox-cdn.com/uploads/ 
chorus_image/image/37169926/ 
microsoftceosteveballmer.0.jpg 

คนที่เรียนเก่งและรู้อยู่คนเดียวก็ไม่มีประโยชน์ Paul Allen ไม่เก่งด้านคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ แต่ Bill Gates เก่ง
เรื่องน้ี ก็จะมุ่งมั่นเหมือน Nerd เป็นคนบ้าเรียน วันหน่ึง Paul Allen นํานิตยสารฉบับหน่ึงที่นําวิชาการทาง
วิทยาศาสตร์มาทําเป็นธุรกิจเหมือนผู้ประกอบการ ทุกวันน้ีพ่อแม่ควรถามว่า ลูกมี Buddy ช่ืออะไร ถ้า Buddy 
อายุเท่ากัน เรียนคล้ายๆกัน บ้าเรียนและสอบ ไม่รู้จักใครเลย การเรียนอันน้ันก็จะล้มเหลวเพราะไม่มี 
Diversity ไม่มีมุมมองที่หลากหลาย Bill Gates ได้ประโยชน์จากการอ่านนิตยสารตอนเรียนอยู่ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ปัจจุบันน้ีถ้าถามว่า เด็กไทยจะมีครูแนะนําให้อ่านวารสารที่ไม่ใช่วิชาการหรือไม่ 

คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า บางครั้งหนังสืออ่านนอกเวลาในประเทศไทยก็จํากัดอยู่ในกรอบท่ี
โรงเรียนกําหนดมาให้ 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า หนังสือเล่มน้ีใช้คําว่า Refresh หมายความว่า ทําในส่วนที่ดีอยู่แล้ว
ที่ Microsoft ให้สดช่ืนขึ้น คือพ้ืนฐานของ Microsoft ก็ต้องดีอยู่แล้ว เพียงแต่ว่า ทุกองค์กร ถ้าทํางานไปถึงจุด
หน่ึง ก็จะมีปัญหาของตัวองค์กรเอง ปัญหาก็คือ ความสําเร็จที่นําไปสู่ความล้มเหลว Bill Gates ฉลาด ทุก
องค์กรในปัจจุบันน้ีที่เป็นธุรกิจครอบครัว เมื่อมคีวามสําเร็จมาระดับหน่ึงแล้ว ถ้าไม่ปรับตัวให้ดี ความสําเร็จน้ัน
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ก็จะเป็นความล้มเหลวไปได้ สิ่งที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ชอบเก่ียวกับหนังสือเล่มน้ี คืออยู่ดีๆ ทําไม Bill Gates 
จึงเปลี่ยน ตัวเขาเลิกไปแล้ว ก็มี Steve Ballmer ซึ่งเมื่อถึงจุดหน่ึง Steve Ballmer ก็ออกไป แล้วก็นํา Satya 
Nadella กลับมาซึ่ง Satya Nadella เคยเป็นพนักงานธรรมดาคนหน่ึงใน Microsoft ไม่ได้เรียนจบปริญญา
เอกด้วย ตอนเรียนปริญญาโทก็ไม่ได้เรียนจาก Stanford เรียนจากมหาวิทยาลัยมีช่ือเสียง ก็เรียนหนังสือ
ธรรมดา แต่ว่าเป็นคนที่ฉลาด ที่จะยกตัวอย่างความฉลาดมี 3 เรื่อง ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ประทับใจหนังสือ
ของ Satya Nadella มาก ความจริงแล้ว ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ประทับใจเขามานานแล้วเพราะว่า ตัวเขามี
บุคลิกอยู่ 3 อย่าง 

1. เป็นคนอินเดียซึ่งไม่ได้บ้าคลั่งไอทีอย่างเดียว แต่บ้าคลั่ง Cricket ด้วย แสดงให้เห็นว่า ถ้าคนเรามี 
Passion ในบางสิ่งที่เสริมชีวิตของตนเอง ก็ทําให้ชีวิตน้ันมีคุณค่า ความสําเร็จของมนุษย์ไม่ได้วัดจากการบ้า
งาน การบ้างานทําให้ชีวิตมีปัญหาเมื่อถึงจุดหน่ึง แล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีทางออกอย่างไร ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์มี
เพ่ือนรุ่นราวคราวเดียวกันแต่ต่างสถาบันบอกว่า สมัยนาซ่า มองว่า ความสําเร็จไม่ได้อยู่ที่ความเป็น
นักวิทยาศาสตร์เหมือนกัน ก็เหมือนในปัจจุบันน้ีที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีปัญหาคือคนคิดเหมือนกัน
เพราะจบมาจากด้านการเกษตร จากการที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้ไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แม้ว่า
จะ ไม่ ไ ด้ เ ป็นศิษ ย์ เ ก่ ามหา วิทยาลั ยธรรมศาสตร์  แ ต่ ก็ ไปสร้ า งความหลากหลายให้ เ กิ ดขึ้ น ใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรียกว่า Diversity หลักสูตรเราถ้าใครฟังครบ 10 ปี ก็จะเห็นว่าหัวข้อที่ศ.ดร.จีระ 
หงส์ลดารมภ์พูดมีความหลากหลาย แล้วก็ไปมีอิทธิพลเล็กน้อยต่อผู้ฟัง ที่นาซ่า แค่คํานวณว่า บินออกไป เรื่อง
น้ันก็หนัก แต่คํานวณว่า ขากลับมาในโลก ไม่ใช่แค่ฟิสิกส์ 101 หรือฟิสิกส์ธรรมดา แต่ต้องลงตรงจุดใดจุดหน่ึง 
เขาบอกว่า กว่าจะคิดเร่ืองน้ีได้ ก็ต้องเชิญทั้งคนผิวดํา เชิญดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ตอนหลังก็มี         
ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ คือใครก็ได้ซึ่งไม่ใช่คนเหมือนกัน ถ้านําคนเก่งฟิสิกส์มาอยู่นาซ่าอย่างเดียว นาซ่าก็ทําไม่
สําเร็จ  

  
ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา 

ที่มา: https://galaxy695.files.wordpress.com 
/2017/01/33.jpg?w=227&h=332 

ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ 
ท่ีมา: http://act.ac.th/pride/images/1030%20%E0%B8% 
A7%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8% 
97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%A0%E0% 
B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0% 
B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D_resize.jpg 
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ประเด็นน้ีก็จึงนํามากล่าวถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทุกปี ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้รับเชิญไปบรรยาย
ให้กับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งในวันที่ 8 มกราคม 2561 ก็ได้รับเชิญไปอีกคร้ังหน่ึง ซึ่งจะพูด
เก่ียวกับวัฒนธรรมความเป็นพ่ีน้อง คนในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกิน 90% จบจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือมหาวิทยาลัยแม่โจ้ บางส่วนก็อาจจะจบจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุกกรมในกระทรวงน้ีก็เป็นพ่ีน้องกันแล้วก็รู้เรื่องวิทยาศาสตร์คล้ายๆกัน แต่ก็ไม่ได้รู้
เรื่องอ่ืน Satya Nadella กล่าวว่า การที่เขาเข้าใจ Cricket ทําให้เขามีทฤษฎี Passion ในการทํางานหรือการ
แก้ปัญหา 

 
นักกีฬา Cricket ทีมชาติหญิงอินเดียแข่งขันกับทีมชาติอังกฤษในรอบชิงชนะเลิศ  

ICC Women's World Cup 2017 
ที่มา: https://www.sportswallah.com/cricket/features/icc-womens-world-cup-2017-statistcal-
preview-for-india-vs-england-final-at-lords 

2. Satya Nadella มีปรัชญาคือ อยากรู้อยากเห็น (Curiosity) ในระยะหลัง ระบบการศึกษาไทยไม่มี
สิ่งน้ี เพราะอาจารย์บังคับให้ลูกศิษย์รู้ในสิ่งที่อาจารย์อยากให้รู้ ไม่ใช่สิ่งที่ลูกศิษย์อยากรู้ จึงเกิดความคิดที่อยู่ใน
กรอบ (Inside the box) หัวข้อน้ีก็มีการกล่าวถึงกันมาก Microsoft ประสบความสําเร็จมานานจึงเกิดความ
ประมาท อยู่ใน Comfort Zone เช่น หุ้นดี เงินมาก Satya Nadella จึงต้องการให้มีความคิดที่หลากหลาย 
Satya Nadella กล่าวว่า คนที่ Microsoft จะเปลี่ยนจากหิวข้าวมาเป็นหิวการเรียนรู้หรือกระหายการเรียนรู้ 
ประเทศไทยไม่มีการกระหายการเรียนรู้ จบมาแล้วก็หยุดการเรียนรู้เพราะอ่านหนังสือน้อย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดา
รมภ์โชคดีที่มี Habit แบบน้ี ได้พยายามกระตุ้นหรือสร้างแรงบันดาลใจ ผู้นําที่ดีต้องสร้างแรงบันดาลใจให้คนได้
อ่านหนังสือแล้วได้นําความรู้มาแบ่งปันกัน ได้เรียนรู้ คือทํางานไปด้วย เรียนรู้ไปด้วย 
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3. สิ่งที่หนังสือเล่มน้ีทํามากคือ Satya Nadella สารภาพว่า เมื่อเขาเข้ามาเป็น CEO ก็นัดประชุม 
เมื่อใดที่มีการนัดประชุม ในช่วงปีแรกๆ ก็ไม่สําเร็จเพราะคนเก่งก็มี Ego คนเก่งต้องทําตัวเป็นคนไม่เก่งและก็
ยกย่องนับถือผู้อ่ืน แล้วดึงเอาความเป็นเลิศของคนอ่ืนออกมา เหมือนทุกวันน้ี ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์มีทฤษฎี 
3V’s V ตัวแรกคือ Value Added เพ่ิมมูลค่าเพ่ิมจากสิ่งที่มีอยู่ เราก็ทําเป็นอยู่แล้ว แล้วก็มาจากความคิด
สร้างสรรค์ Value Creation มี Creativity เราก็รู้กันอยู่แล้ว มีการพูดกันมากมายไปสู่นวัตกรรมและประเทศ
ไทย 4.0 แต่ที่คนไทยจํานวนมากไม่สนใจคือ Value Diversity ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เปิดรับความ
หลากหลาย รายการวิทยุ Human Talk ก็เป็นตัวอย่างที่ดีของความหลากหลาย Satya Nadella มองว่า จะไม่
ประสบความสําเร็จต่อไปเพราะ Microsoft ต้องปรับตัว ต้องทํา Cloud Computing ใช้ Windows อย่างเดิม
ไม่ได้ ต้องมีสินค้าและบริการใหม่ ไม่ต่อยอดจากสิ่งที่มี กินบุญเก่า วันหน่ึงธุรกิจก็ต้องเติบโต แล้วคงที่ หลังจาก
น้ันก็ถดถอย เขาจึงไปนํานักจิตวิทยาเหมือนที่ Google และบางแห่งก็ทําอยู่ โดยนักจิตวิทยาเหล่าน้ีก็มาคุยให้
เขาฟังว่า มนุษย์เราเกิดมาเพ่ืออะไร ไม่ได้เกิดมาเพ่ือตนเอง ไม่ได้เกิดมาเพ่ือ Ego ของตนเอง แต่ค้นหาตัวเอง 
แล้วยกย่องคนอ่ืน ในการประชุม คนที่เก่งมักจะพูดดูถูกคนไม่เก่ง คนไม่เก่งก็อาจจะเก่งในด้านอ่ืนที่คนเก่ง
เหล่าน้ีไม่เก่งก็ได้ อาจจะเป็นบางเร่ืองที่ไม่มีใครคาดถึง เมื่อศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์มีอายุมากขึ้น จะฟังคนที่ไม่
ค่อยพูด แล้วก็เปิดโอกาสให้เขามีความรู้สึกว่า เขามีส่วนร่วมได้โดยที่เขาไม่รู้สึกว่า คนที่เก่งกว่าจะดูถูก ในยุค
ต่อไป ต้องนําความคิดที่หลากหลายมารวมกัน Microsoft จะทะลุเข้าไปหาได้อย่างไร ปัญหาของเขาไม่ใช่
ปัญหาธรรมดา คือต้องทําให้ความสําเร็จของเขาย่ังยืน หนังสือเล่มน้ีจึงเป็นหนังสือที่น่าสนใจเพราะทั้ง 3-4 
ประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Cricket การเรียนรู้ตลอดชีวิต การสนใจการเรียนรู้ หิวความรู้ แล้วเวลาประชุมก็ต้อง
เห็นคุณค่าของคนอ่ืนก่อน รับฟังคนอ่ืนก่อนที่ตนเองจะพูดออกมา น่ีเป็นปัญหาที่น่ากลัวมากสําหรับองค์กรที่
ประสบความสําเร็จแล้วก็ล้มเหลว ความสําเร็จอาจจะเกิดขึ้นครั้งหน่ึง แล้วก็ไม่เกิดอีกเพราะไปสร้างวัฒนธรรม
ไว้ว่า เราทําดีแล้ว ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เองก็ต้องยอมรับว่า โชคดีที่ต้องทํางานอยู่บ่อยๆ ถ้าทํางานแล้วเป็นที่
ยอมรับของสังคมมากขึ้น ไม่ได้เอาบุญเก่ามากิน 

คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า ผู้ติดตามรายการน้ีควรอ่านหนังสือเล่มน้ี เมื่อมีโอกาสก็สามารถนํามา
แบ่งปันกับศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ด้วยจะได้เป็นการสื่อสารสองทาง 


